



มะละกอเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เกษตรกรปลูกกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปลูกและดูแลรักษาง่าย ให้ผลผลิตเร็ว ผลผลิตที่ได้สามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารนานาชาติ หรือจะรับประทานเป็นผลไม้สดก็ได้ ปัญหาสำคัญสำหรับผู้ปลูกมะละกอ คือ ราคาที่ไม่แน่นอน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนสูง เกษตรกรบางรายจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ

มณีรัตน์ รื่นใจชน เกษตรกรปลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ. สุพรรณบุรี เป็นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ปลูกมะละกอพันธุ์เรตมาราดอร์ ซึ่งเป็นพันธุ์จากประเทศเม็กซิโก มาหลายปี จากปลูกเพื่อขายเอง จนกระทั่งผันตัวมาเป็นผู้รับซื้อผลผลิตมะละกอจากเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดจำหน่ายและด้านการตลาด โดยสามารถบริหารจัดการผลผลิตและแก้ปัญหาเรื่องราคาที่ไม่แน่นอนได้

มณีรัตน์ เล่าว่า ตนสนใจปลูกมะละกอเนื่องจากเห็นว่า ผลผลิตออกทั้งปี ตลาดมีความต้องการสม่ำเสมอ จึงได้ศึกษาการเพาะปลูกทางอินเทอร์เน็ต และเลือกปลูกพันธุ์เรตมาราดอร์ จากเม็กซิโก เพราะเป็นมะละกอที่รสชาติดี ไม่มีกลิ่นยาง และเนื้อจะแข็งกว่ามะละกอพันธุ์อื่นๆ และที่สำคัญคือปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตมาก

ขั้นตอนการปลูกเริ่มจากนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะชำประมาณ 45 วัน เมื่อได้ต้นพันธุ์ก็นำมาปลูกในแปลงปลูกใส่ปุ๋ยเดือนละครั้ง ช่วง 3 เดือนแรกใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เดือนที่ 4 ซึ่งมะละกอจะเริ่มติดผล ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ต่อด้วยสูตร 13-13-21 เพื่อช่วยให้มะละกอมีรสชาติดี และวนกลับไปสูตร 16-16-16 อีกครั้งหลังเก็บผลผลิตแล้ว



เรตมาราดอร์ มะละกอที่กล้าการันตีราคาขั้นต่ำ

หลังจากปลูกมาได้ 2 ปี สามารถเก็บผลผลิตส่งจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำหลายแห่ง เช่น สยามพารากอน เดอะมอลล์ และแม็กซ์แวลู ได้ตลอดปี จึงได้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรทั่วไปนำไปปลูกและตนเองก็รับซื้อผลผลิต โดยการันตีราคาขั้นต่ำที่กิโลกรัมละ 10 บาท ภายใต้งีวอนไซท์ว่าเกษตรกรจะต้องปลูกและดูแลตามคำแนะนำที่ให้ไว้ เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

เมื่อผันตัวมาเป็นผู้รับซื้อก็ต้องบริหารจัดการด้านตลาดมากกว่าการผลิต ต้องทำการตลาดให้สามารถระบายผลผลิตได้ในราคาที่ เป็นธรรมสม่ำเสมอ เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ คนรับซื้อก็อยู่ได้ แต่บางช่วงในบางปีเมื่อผลผลิตขาดตลาด ราคารับซื้อสูง เกษตรกรบางรายจะหันไปส่งให้ผู้ค้ารายอื่น เพราะไม่ได้คิดถึงแหล่งรับซื้อที่แน่นอนแต่สนใจรายได้มากกว่า ทำให้ประสบปัญหารวบรวมผลผลิตได้น้อย



มณีรัตน์ รื่นใจชน

กว่าความต้องการของตลาด ซึ่งหากเกิดกรณีผู้ปลูกการขายผลผลิตให้กับผู้รับซื้อรายอื่น **มณีรัตน์** จะไม่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายนั้นอีก เพื่อให้สามารถประมาณการปริมาณผลผลิตที่จะรวบรวม และรับออเดอร์จากผู้รับซื้อได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน

สำหรับผู้สนใจศึกษาวิธีการปลูกมะละกอพันธุ์เรตมาราดอร์ตามแบบฉบับของ **มณีรัตน์ รื่นใจชน** สามารถติดต่อได้ที่ 69/3 ม.3 ต.วังห้ว อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โทร. 08-7113-8137